

# Nhiều hoạt động sáng tạo giúp nâng cao đời sống phụ nữ

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Kiến Xương có nhiều cách làm sáng tạo thu hút hội viên tham gia, tạo động lực giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.



Hội viên Hội LHPN xã Vũ Hòa (Kiến Xương) tham gia mô hình hũ gạo tình thương.

Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vũ Hòa cho biết: Hơn 2 năm qua, Hội LHPN xã đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, đem lại hiệu quả cao. Đến nay, nhiều mô hình, phong trào đã trở thành dấu ấn nổi bật, giúp đỡ được nhiều phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như mô hình phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế thu hút được 150 thành viên tham gia, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm cho 231 phụ nữ. Duy trì mô hình hũ gạo tình thương, nuôi heo nhựa tiết kiệm ở 5/5 chi hội, kết quả đến nay đã ủng hộ được 627kg gạo, tiết kiệm được gần 67 triệu đồng trao cho 162 gia đình hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn phối hợp với nhà tài trợ chương trình "Tiếp sức tới trường" trao hơn 33 triệu đồng và 700 quyển vở cho học sinh nghèo vượt khó; chương trình "Cặp lá yêu thương" trao 15 triệu đồng cho 12 cháu; chương trình "Mẹ đỡ đầu" trao 9 triệu đồng cho 3 cháu mồ côi bố. Ở Thanh Tân, để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN xã đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực. Bà Đặng Thị Thu, Chủ tịch

Hội cho biết: Hơn 2 năm qua, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 248 gia đình vay hơn 8 tỷ đồng, cho 150 gia đình vay vốn quý hỗ trợ phụ nữ tình nguyện với số tiền hơn 2 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Đặc biệt, Hội còn thực hiện tốt mô hình tuyên truyền, vận động gia đình hội viên tham gia tích tụ ruộng đất. Đến nay, các chi hội đã vận động được gần 200 hộ không cấy cho doanh nghiệp và một số gia đình thuê lại ruộng trên địa bàn xã còn có 5 gia đình tham gia tích tụ ruộng đất từ 10ha trở lên, đã đầu tư cơ giới hóa vào toàn bộ quá trình sản xuất đến thu hoạch mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, để các chị em có việc làm theo hướng lý nông nhưng không ly hương, Hội đã phối hợp thành lập HTX sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan Thanh Tân tạo việc làm cho 300 lao động, đồng thời thành lập 2 tổ nghề tại 3 chi hội thu hút được 110 hội viên tham gia sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên. Bà Lương Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Thời gian qua, các cấp hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức

hoạt động hướng về cơ sở. Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp hội tích cực đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ. Hơn 2 năm qua đã mở trên 400 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho gần 50.000 lượt cán bộ, hội viên. Tiếp tục tạo điều kiện cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và hộ có nhu cầu phát triển kinh tế vay vốn với lãi suất ưu đãi, vận động cán bộ, hội viên tham gia tổ, nhóm tiết kiệm. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở rà soát hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để có giải pháp giúp đỡ. Trong nửa

nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp hội đã giúp đỡ 253 hộ nghèo, trong đó 215 hộ do phụ nữ làm chủ với nhiều hình thức như tín chấp vay vốn, kỹ thuật, dạy nghề, tạo việc làm... Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện khâu đột phá về hỗ trợ phụ nữ sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, mô hình tích tụ ruộng đất, quy vùng cấy lúa hàng hóa, lúa giống.

Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, các cấp hội còn tích cực thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện như duy trì mô hình mái ấm tình thương, cấp lá yêu thương, mẹ đỡ đầu với nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 14 nhà với số tiền trên 570 triệu đồng và 221 ngày công, hỗ trợ 460 lượt cháu số tiền gần 700 triệu đồng. Ngoài ra, các xã, thị trấn đã phát huy tốt mô hình "Thu gom, phân loại rác thải tái chế gây quỹ ủng hộ phụ nữ, trẻ em nghèo" và ủng hộ chương trình "Nói cháo nghĩa tình" miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện Kiến Xương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

## THU THỦY



Hội LHPN xã và Công an xã Thanh Tân (Kiến Xương) nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy vai trò cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Hưng Hà đã đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới, không chỉ giúp hội viên phát triển kinh tế, mang lại nguồn thu nhập cao mà còn tác động tích cực thay đổi nhận thức của nhiều nông dân về phát triển kinh tế nông nghiệp.

Cách đây hơn 10 năm, sau những chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình kinh tế hiệu quả ở một số địa phương, anh Hoàng Cao Cường, anh Đoàn Hùng nhận thấy việc chuyển đổi diện tích đất trồng cây lúa kém hiệu quả sang xây dựng mô hình chăn nuôi sẽ phát triển kinh tế ổn định. Từ nhận thức ấy, anh mạnh dạn xin chuyển đổi ruộng trồng của gia đình và thuê lại ruộng của bà con xung quanh để đào ao thả cá, đầu tư vốn mở trang trại chăn nuôi lợn, bò giống 3B tạo thành mô hình liên hoàn khép kín. Trên diện tích 8 mẫu, anh quy hoạch 3 ao thả cá truyền thống, 2 khu nuôi 30 lợn nái, 600 lợn thịt, 1 khu nuôi 40 con bò. Anh Cường cho biết: Với diện tích mặt nước hiện có, tôi nuôi các giống cá truyền thống như rô phi, chép, trắm... áp dụng nuôi cá theo phương pháp bán thâm canh, cơ cấu 30% cá trắm, 40% rô phi, 30% cá chép; mỗi năm sản lượng đạt từ 10 tấn cá các loại. Đồng thời, tiêu thụ ra thị trường 30 - 40 tấn lợn thịt và hàng chục con bò đến kỳ xuất bán, thu về hàng trăm triệu đồng/năm. Để có được kết quả này, tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn như thiếu vốn, con giống, thiếu khoa học kỹ thuật và chưa kiểm soát được dịch bệnh. Nhưng nhờ sự tạo điều kiện về vốn, khoa học kỹ thuật của hội nông dân các cấp đã giúp tôi vượt qua khó khăn, ổn định kinh tế như ngày hôm nay.

Giống như anh Cường, ông Vũ Văn Hiến, thôn Đồn Nông, xã Đoàn Hùng tập trung canh tác 5ha chuyên đổi để nuôi gần 70 con bò, trong đó có 20 con bò đẻ, còn lại là bò thịt; quy hoạch 5 mẫu trồng các loại cây ăn quả gồm 3 mẫu trồng nhãn, 2 mẫu trồng bưởi diêm, 1 mẫu trồng thanh long. Mỗi năm ông Hiến bán hàng tấn quả các loại, hàng chục tấn bò

# Cùng nông dân phát triển kinh tế



Ông Vũ Văn Hiến, xã Đoàn Hùng (Hưng Hà) thu hoạch nhân xuất bán cho thương lái.

thịt, doanh thu đạt hàng tỷ đồng. Ông chia sẻ: Được Hội Nông dân xã tổ chức đi tham quan, học hỏi một số mô hình chăn nuôi và trồng cây ăn quả ở các địa phương, tôi đã quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích ruộng của gia đình và người thân sang nuôi bò kết hợp với trồng cây ăn quả. Với sự hướng dẫn tận tình về kỹ thuật của cán bộ Hội Nông dân từ tỉnh đến xã và hội trên trên sách báo, internet, đến nay mô hình đã phát triển ổn định.

Nhờ thế, tôi còn được vay 50 triệu đồng từ nguồn quỹ của Hội để mở rộng mô hình. Nhờ đó, thu nhập của gia đình ổn định và từng bước tăng cao. Đây chỉ là 2 trong rất nhiều nông dân đã mạnh dạn phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương. Những tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ tiên phong, mở hướng làm ăn, đánh thức tiềm năng, lợi thế của địa phương mà còn tạo động lực cho nhiều hội viên học và làm theo. Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đoàn Hùng cho biết: Từ những tấm gương trên, đến nay xã Đoàn Hùng đã có trên 30 hội viên học tập phát triển kinh tế từ nông nghiệp. Để tiếp tục giúp hội viên làm giàu và giảm

nghèo bền vững, chúng tôi đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 9 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vận động hội viên xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chúng tôi liên kết hợp tác, khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương gắn với đáp ứng nhu cầu của thị trường nhằm hỗ trợ hội viên tiêu thụ sản phẩm.

Từ năm 2018 đến nay, Hội Nông dân huyện Hưng Hà đã tín chấp với các ngân hàng và duy trì 247 tỷ vay vốn với dư nợ gần 240 tỷ đồng cho trên 4.800 lượt hộ nông dân vay; đồng thời, cho hội viên vay trên 2,9 tỷ đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân. Ngoài ra Hội còn phối hợp tổ chức 48 lớp đào tạo nghề, tạo việc làm cho gần 1.900 lao động; tổ chức trên 1.100 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thu hút 94.000 lượt cán bộ, hội viên tham dự; phối hợp cung ứng gần 2.400 tấn phân bón, hàng chục tấn giống các loại cho nông dân phát triển sản xuất... Toàn huyện có gần 150.000 lượt hội viên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Hàng năm, các cấp hội đã giúp

trên 500 gia đình hội viên vượt khó vươn lên làm giàu cuộc sống. Ông Trần Hữu Đích, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Giúp hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội và phong trào nông dân tại địa phương. Thông qua việc phát động và triển khai hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã tạo động lực thúc đẩy hội viên không ngừng phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Song song với phát triển kinh tế hộ gia đình, việc phát triển các hình thức kinh tế tập thể là hướng phát triển tất yếu, đem lại hiệu quả lâu dài. Chính vì vậy, hội nông dân các cấp đã triển khai thực hiện các chương trình, tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên tham gia các HTX, tổ hợp tác; vận động nông dân nâng cao chất lượng nông sản, bảo đảm các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; liên kết sản xuất và tiêu thụ nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

THANH THỦY

# Hành trang cho trẻ vào lớp 1



Trẻ 6 tuổi Trường Mầm non Tây Giang tham quan, trải nghiệm tại Trường Tiểu học Tây Giang (Tiên Hải).

Vào lớp 1 là bước khởi đầu của trẻ sau khi kết thúc bậc học mầm non. Trẻ không còn "vừa học vừa chơi" nữa mà phải làm quen với nếp, quy luật và học cách tiếp nhận kiến thức. Ở thời điểm này, rất nhiều phụ huynh đều có chung cảm xúc vui mừng

và hào hứng khi được chứng kiến con có sự thay đổi cả về thể chất và nhận thức nhưng cũng không khỏi lo lắng về sự bỡ ngỡ của con khi bước vào môi trường học tập mới.

## Đừng lo con "đuối"

Với tâm lý "không để con thua ngay từ vạch xuất

phát", thời điểm nghỉ hè, nhiều phụ huynh tìm kiếm cho con những cô giáo có tiếng, thậm chí song song với việc học tiền tiểu học còn để nghỉ ở rên chữ đẹp luôn. Có con gái chuẩn bị vào lớp 1, chị Nguyễn Thu Hà, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) không khỏi

lo lắng bởi con sẽ bỡ ngỡ khi bước vào môi trường học tập mới. Quan trọng hơn, chị lo con bị "đuối" so với các bạn cùng trang lứa nếu như con không đi học trước. Chị chia sẻ: Mặc dù đây là lần thứ hai chuẩn bị cho con vào lớp 1 nhưng cảm xúc của tôi vẫn

vừa vui vừa lo y như cách đây 5 năm khi con lớn vào năm đầu tiểu học. Trong dịp nghỉ hè này vợ chồng tôi dành nhiều thời gian cho con hơn, hướng dẫn con cách tự chăm sóc bản thân và một số kỹ năng sống cần thiết. Tuy nhiên, chương trình giáo dục hiện nay không giống như thời chúng tôi học nên không thể kèm chữ hay dạy toán cho con. Qua tìm hiểu một số đồng nghiệp và hàng xóm có con năm nay vào lớp 1, tôi thấy các gia đình đều tìm lớp hoặc thuê gia sư riêng. Thế nhưng cũng rất khó vì ở thành phố đang siết chặt việc dạy thêm trái quy định. Vì vậy, chúng tôi thuê gia sư riêng cho con, mỗi tuần 2 buổi toán và 2 buổi kèm chữ.

Khác với chị Hà, chị Bùi Thị Hương, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) cho rằng nghỉ hè con cần có thời gian vui chơi và học các môn năng khiếu. Đây mới là hành trang quan trọng khi con bước vào môi trường học tập mới. Chị Hương tâm sự: Tôi không lo con "đuối" hơn các bạn khi không học trước môn Toán hay kèm chữ. Điều quan trọng nhất khi chuẩn bị hành trang cho con vào lớp 1 là giúp con có được tâm lý thoải mái để đón nhận những điều mới mẻ. Chúng tôi dành nhiều thời

gian cho con hơn, đồng hành cùng con giúp con rèn luyện thói quen cần thiết cho hành trình mới. Những việc cơ bản nhất trang bị cho con trước khi vào năm học là rèn cho con ý thức tự giác, vệ sinh cá nhân, cách tự bảo vệ bản thân, kỹ năng giao tiếp với thầy cô, bạn bè. Đồng thời, rèn cho con cách ngồi học đúng tư thế, cách cầm bút và một số nhận biết cần thiết khác. Vợ chồng tôi có chung quan điểm không ép con học trước, nhốt kiến thức quá sớm không phù hợp lứa tuổi, tránh cho con có cảm giác lo sợ ngay trước thềm lớp 1.

## Chuẩn bị chu đáo

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023 - 2024 toàn tỉnh có 287 trường có cấp tiểu học, dự kiến có hơn 25.700 trẻ 6 tuổi bước vào lớp 1. Bà Trần Thị Huyền, Phó Trưởng phòng Giáo dục tiểu học - Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Để chuẩn bị tâm thế, hành trang cho trẻ vào lớp 1, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho trẻ 5 tuổi thích ứng với hoạt động học tập; chủ động xây dựng các chủ

đề như "Tiết học làm quen lớp 1" để trẻ hình thành các kỹ năng sử dụng sách vở, bút, cặp... và làm quen với những thao tác đọc, viết...; đẩy mạnh phối hợp với các trường tiểu học để tổ chức sinh hoạt ngoại khóa để trẻ lớp 5 tuổi được tham quan, làm quen với môi trường tiểu học. Các hoạt động đó sẽ giúp trẻ có tâm lý tốt, khơi gợi hứng thú trong học tập và giải thích cho trẻ hiểu lợi ích của việc học tập ngay từ những ngày trẻ chuẩn bị bước vào lớp 1. Đặc biệt, giúp trẻ dễ dàng hòa nhập và thích nghi với môi trường mới. Đây cũng là bước đệm quan trọng giúp các em tự tin và học tốt, tạo đà cho những năm học tiếp theo.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tây Giang (Tiên Hải) cho biết: Trong năm học vừa qua, các giáo viên lớp 5 tuổi đã lồng ghép hoạt động giới thiệu chủ đề về trường tiểu học, cho trẻ tập ngồi theo bàn, làm quen với sách vở, chữ cái, giúp trẻ biết tư thế ngồi đúng, cách cầm bút, mở sách, mở cặp lấy sách vở... Giáo viên làm mẫu, hướng dẫn trẻ cách sử dụng các dụng cụ học tập và uốn nắn trực tiếp cho trẻ. Qua đó để các con hình dung được môi trường sinh hoạt và để dàng tiếp cận khi chuyển cấp học

mới. Cuối năm học vừa rồi nhà trường phối hợp với Trường Tiểu học Tây Giang tổ chức cho trẻ tham quan trải nghiệm môi trường học tập mới. Trẻ được giới thiệu những nét cơ bản về trường tiểu học, tìm hiểu về các hoạt động học tập ở trường tiểu học; đồng thời, trẻ được làm quen với các đồ dùng của học sinh lớp 1 và có những phút trải nghiệm về tiết học ở cấp tiểu học. Với sự chuẩn bị chu đáo, trẻ sẽ mạnh dạn, tự tin hơn khi bước vào lớp 1.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học - Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Thời điểm này, các trường có cấp tiểu học đã có sự chuẩn bị sớm về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nâng cấp nhà ăn (đối với trường tổ chức ăn bán trú). Bên cạnh đó, phân công đội ngũ giáo viên viên chuyên môn, giàu kinh nghiệm tiếp nhận lớp 1, tập huấn về chương trình học, bảo đảm môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Hành trang để các em vào lớp 1 sẽ cần nhiều hơn sự quan tâm, gần gũi và đồng hành của phụ huynh, sát cánh cùng nhà trường để giáo dục, rèn luyện con trẻ trong cả năm học sắp tới.

DẶNG ANH